

Số: 30 /BC-HĐND

Bà Rịa, ngày 05 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả hoạt động như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Công tác tổ chức

Đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Kinh tế - Xã hội có 07 người, gồm 01 Trưởng ban hoạt động chuyên trách và 06 Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm: Trưởng Công an huyện, Chủ tịch Liên đoàn lao động, Phó Chủ tịch UBNDTTQ Việt Nam huyện, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trưởng phòng Y tế huyện. Đến nay giảm 01 Ủy viên là Trưởng Công an huyện, 01 ủy viên thay đổi công tác Chủ tịch Liên đoàn lao động (Trưởng Ban tuyên giáo) và thay đổi Trưởng Ban do chuyển công tác (Bí Thư xã Tân Hưng).

2. Hoạt động giám sát

a) Giám sát thường xuyên

Thông qua các báo cáo định kỳ, tháng, quý, 06 tháng, năm của Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan và những thông tin thu thập được. Ban Kinh tế - Xã hội thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, các quyết định, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân huyện, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp, giám sát việc thực hiện các lĩnh vực về phát triển kinh tế xã hội của huyện.

b) Giám sát chuyên đề: Trong đầu năm 2023, Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức 01 đợt giám sát chuyên đề về công tác quản lý và hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Bà Rịa giai đoạn 2022 - 2023. Kết quả giám sát cho thấy công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trong thời gian qua có một số ưu điểm và tồn tại như sau:



+ Ưu điểm: Được sự quan tâm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, công tác vệ sinh môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực; phát huy vai trò bảo vệ môi trường của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, đặc biệt phát huy tính hiệu quả và chuyên nghiệp của các đơn vị thực hiện xã hội hóa trọng việc thu, gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Tỷ lệ rác thải trên địa bàn huyện được thu gom đạt tỷ lệ cao, đáp ứng tốc độ phát triển về kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo về vệ sinh môi trường.

+ Hạn chế: Qua giám sát, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy còn một số hạn chế như: Việc thu gom, vận chuyển rác thải có đôi khi chưa đảm bảo lịch trình công khai; rác thải chưa được đưa về đúng địa điểm tập kết; tại một số tuyến đường vẫn còn tình trạng rác tồn đọng nhiều ngày mà chưa được vận chuyển đến nơi xử lý, một số vị trí đặt bảng cấm đổ rác nhưng lại đổ bừa bãi ra đường; Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND các xã, thị trấn chưa cụ thể, vẫn còn tình trạng đổ rác thải công kênh (nệm, sofa cũ) và rác thải công nghiệp ra các bãi đất trống; Ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, vẫn còn tình trạng vứt rác bừa bãi, không đúng nơi quy định.

3. Công tác chuẩn bị các kỳ họp HĐND huyện

Ban Kinh tế - Xã hội cùng Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chuẩn bị kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề), thứ Bảy, thứ Tám (chuyên đề), thứ Chín - Hội đồng nhân dân huyện với các nhiệm vụ như: tham gia xây dựng dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, kế hoạch tổ chức kỳ họp, chuẩn bị tài liệu trình kỳ họp.

4. Hoạt động thẩm tra

Thực hiện chức năng theo luật định và được sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ban đã thẩm tra 12 báo cáo và 10 dự thảo nghị quyết. Cụ thể như sau:

- Về báo cáo: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa III; Báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Báo cáo ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; Báo cáo ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm 2023 và kế hoạch đầu tư công năm 2024; Báo cáo công tác bảo vệ môi trường huyện Bà Rịa năm 2023; Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Bê tông nhựa nóng đường liên ấp 2,3,4 xã Tân Hưng; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa III.

- Về dự thảo nghị quyết: Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về việc điều chỉnh Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025; Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị Quyết số 19/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về Kế hoạch đầu tư công năm 2023; Dự thảo Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024; Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2024; Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án: Bê tông nhựa nóng đường liên ấp 2,3,4 xã Tân Hưng; Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

Thông qua hoạt động thẩm tra, đã giúp cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có cơ sở quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội của địa phương. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội đã đóng góp nhiều ý kiến, phân tích đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện trong năm 2023 từ đó đề xuất những giải pháp cần thực hiện trong năm năm 2024 nhằm đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.

5. Hoạt động tiếp công dân và tiếp xúc cử tri

- Công tác tiếp công dân: Trong năm 2023 các Ủy viên của Ban Kinh tế - Xã hội thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân tại địa bàn ứng cử và tại Ban tiếp công dân của huyện theo lịch phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân.

- Công tác tiếp xúc cử tri: Các Ủy viên của Ban Kinh tế - Xã hội tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri nơi địa bàn ứng cử trước và sau kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện. Qua tiếp xúc cử tri, các Ủy viên của Ban đã lắng nghe ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, phân loại, tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh, huyện để giải quyết và trả lời các vấn đề mà cử tri quan tâm.

6. Công tác khác

- Tham dự các cuộc họp của Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

- Ban Kinh tế - Xã hội tham gia đầy đủ các cuộc họp liên tịch, đóng góp trong việc chuẩn bị dự kiến nội dung chương trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện.

7. Đánh giá chung

Trong năm 2023, Ban Kinh tế - Xã hội luôn bám sát kế hoạch hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND huyện và kế hoạch hoạt động của Ban đề ra, thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Thường trực HĐND huyện giao. Lãnh đạo và các Ủy viên của Ban tích cực tham gia các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Hoạt động thẩm tra, giám sát của Ban được thực hiện đúng thời gian kế hoạch đề ra. Qua đó, có những ý kiến, kiến nghị đối với các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát về những giải pháp thực hiện nhằm tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc chấp hành các quy định tại địa phương.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng, khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND;
- Thành viên Ban KT - XH;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Trần Thanh Bình